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สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ครั้งที่ ๒๘ 

วันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ CB 406 (ห้องประชุมงบประมาณ) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา   

________________ 
  

เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายวราเทพ  รัตนากร รองประธานคณะกรรมาธิการ 
คนที่สี่ ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้เชิญผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าชี้แจง
รายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้  

  
เรื่องที่พิจารณา 

มาตรา ๓๓ งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ๑   
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัเชียงใหม ่  ๑๑๖  หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัแม่ฮ่องสอน  ๖  หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัล าปาง    ๓๙  หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัล าพูน   ๓๙  หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ๒    
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัเชียงราย  ๗๒  หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัน่าน     ๑๘  หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัพะเยา   ๓๓  หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัแพร ่   ๒๕  หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนลา่ง ๑   
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัตาก   ๑๗  หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัพิษณุโลก    ๒๔  หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัเพชรบรูณ ์    ๒๒  หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัสุโขทัย     ๑๘  หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัอุตรดติถ์    ๒๕  หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนลา่ง ๒   
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัก าแพงเพชร    ๒๒  หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดันครสวรรค ์    ๑๘  หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัพิจิตร     ๒๕  หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัอุทัยธาน ี    ๑๓  หนว่ย 
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เทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑  
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดับึงกาฬ   ๑๗  หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัเลย    ๒๗  หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัหนองคาย    ๑๗  หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัหนองบวัล าภ ู  ๒๓  หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัอุดรธาน ี  ๖๗  หนว่ย 

 
ผลการพิจารณา 

มาตรา ๓๓ งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ๑   ๗,๘๓๒,๐๐๘,๗๐๐ บาท  
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่    ๑๑๖   หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮอ่งสอน    ๖   หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง     ๓๙   หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน    ๓๙   หน่วย 
ไม่มีรายการปรับลด       -  บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของเทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ๑ ในประเด็นต่าง ๆ  
ดังน้ี 

ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบรายละเอียดปัญหาและอุปสรรคการขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ๑ พร้อมข้อเสนอแนะการจัดท างบประมาณ 
ต่อคณะกรรมาธิการ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีเทศบาลต าบลเวียงพร้าว ผู้แทนชี้แจงในนามเทศบาลต าบล จังหวัดเชียงใหม่ มีภารกิจ 

ที่ได้รับมอบหมายในการดูแลประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบล จังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงว่าพ้ืนที่มีความ
ต้องการได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณูปโภค เช่น ด้านแหล่งน้ า ด้านการเกษตร ถนน 
การศึกษาและสาธารณสุข ในการดูแลประชาชนในพ้ืนที่ต่อไป 
 - กรณีเทศบาลต าบลแม่ยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชี้แจงว่าการถ่ายโอนภารกิจประสบปัญหา 
การขาดแคลนบุคลากรช่างโยธา ระดับช านาญการ และเห็นด้วยกับช่องทางการขอรับงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในส่วนของงบจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด (งบผู้ว่า CEO)  
อีก ๑ ช่องทาง เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
 - เทศบาลต าบลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พ้ืนที่ ๑๙ ไร่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง
สนามออกก าลังกายในพ้ืนที่ 
 - เทศบาลต าบลสันผีเสื้อ จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลต าบลยังไม่ทราบรายละเอียดโครงการพัฒนา
พ้ืนที่ตามผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง  
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ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- เทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ๑ ควรขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

งบประมาณ ในปี ๒๕๖๙ ผ่านงบจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด (งบผู้ว่า CEO) อีก ๑ ช่องทาง เพ่ือขอรับ
งบประมาณพัฒนาพ้ืนที่ต่อไป  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดความคืบหน้าการถ่ายโอนภารกิจ 

(ร่าง) แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... และ (ร่าง) 
แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  
การพัฒนาภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนที่มีศักยภาพ สามารถยกระดับการให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ 
ได้ดียิ่งขึ้นอย่างไร  

 - นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ขอทราบรายละเอียด 
ค าขอรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของเทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคเหนือ
ตอนบน ๑ แผนงาน โครงการที่ไม่ได้รับการพิจารณาขอรับงบประมาณ เพ่ือน างบประมาณไปแก้ไข
ปัญหาในพ้ืนที่ต่อไป 

 - นายณัฐพงศ์  เปรมพูลสวัสดิ์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอทราบรายละเอียดที่มาของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองของกรมโยธาธิการ 

และผังเมือง ของเทศบาลต าบลสันผีเสื้อ เทศบาลต าบลสันป่าตอง เทศบาลต าบลยุหว่า มีส่วนร่วม
อย่างไร  

๒. ขอทราบรายละเอียดนโยบาย แผนงาน และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองทั้งหมด 
ที่ขอตั้งงบประมาณ แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ และพ.ศ. ๒๕๖๘ 
ของเทศบาลต าบลสันผีเสื้อ เทศบาลต าบลสันป่าตอง เทศบาลต าบลยุหว่า 

 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ๒   ๕,๙๙๙,๗๘๐,๔๐๐ บาท   
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย    ๗๒   หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดน่าน      ๑๘   หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา    ๓๓   หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดแพร ่    ๒๕   หน่วย 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของเทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ๒ ในประเด็นต่าง ๆ  
ดังน้ี 

ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- สอบถามเทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ กรณีเทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ ๒๕ แห่ง  

มีการขอรับงบประมาณจ านวน ๒๒ แห่ง แต่มีเทศบาลต าบลจ านวน ๓ แห่ง ที่ไม่ขอรับงบประมาณ 
อยากทราบว่า มีเทศบาลต าบลใดบ้างที่ไม่ขอรับงบประมาณ เพราะเหตุใด และจะใช้งบประมาณ 
จากส่วนใดมาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
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 - กรณีการของบประมาณพัฒนาแหล่งน้ า ทั้งน้ าประปาและน้ าบาดาล โดยเฉพาะแหล่งน้ าที่อยู่
ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบล เมื่อแหล่งน้ าตื้นเขินต้องรีบท าค าของบประมาณเพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า 
ให้กับประชาชน รวมถึงกรณีของถนนที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลต าบล อาจมีปัญหาเรื่องการขาดแคลน
ช่างของเทศบาล เสนอให้ดูแลและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในประเด็นดังกล่าว  
 - สอบถามในกรณีที่เทศบาลต าบลไม่ขอรับงบประมาณ จะสามารถน าเงินงบประมาณดังกล่าว
ไปจัดสรรให้เทศบาลต าบลอื่นในจังหวัดแพร่ได้หรือไม่ 
 - ขอเสนอเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของเทศบาลต าบล เนื่องจากมีงบประม าณจ ากัด  
บางเทศบาลต าบลอาจจะยังไม่ทราบว่า รัฐบาลได้มีการปรับปรุงโครงการเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานเชิงพ้ืนที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ผู้ว่า ฯ CEO) ซึ่งเดิม
เทศบาลต าบลจะไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณดังกล่าว แต่นับตั้งแต่ปี ๒๕๖๗ เทศบาลต าบล 
ที่มีงบประมาณขาดแคลนและมีโครงการที่จะต้องด าเนินการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบสาธารณูปโภค
อุปโภค หรือการจ้างแรงงาน สามารถขอรับงบประมาณผ่านช่องทางของผู้ว่าฯ CEO ได้ 
 - สอบถามเกี่ยวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - LAAS) ขัดข้อง 
อยากทราบว่า ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการท างานของเทศบาลต าบลหรือไม่ อย่างไร  
และปัจจุบันมีความคืบหน้าในการแก้ไขอย่างไร 
 - สอบถามเกี่ยวกับการขอรับงบประมาณของเทศบาลต าบล เนื่องจากปีนี้มีการขอรับ
งบประมาณโดยตรงเป็นปีแรก อยากทราบว่า มีปัญหาและอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร 
 - สอบถามเทศบาลต าบล เนื่องจากบางพ้ืนที่ได้ของบประมาณส าหรับโครงการสร้างฝายแกนดิน
ซีเมนต์ ซึ่งปีที่แล้วมีปัญหา ซึ่งแต่ละหน่วยงานที่ได้ของบประมาณดังกล่าว ได้ขอผ่านกระบวนการ  
ของ Thai Water Plan และได้ใช้แบบแปลนของกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้ว  ขอให้ชี้แจงความ
คืบหน้าของการด าเนินการโครงการดังกล่าว 

- เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท าโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่เทศบาลต าบล เนื่องจาก
เทศบาลต าบลต่าง ๆ จะต้องจัดท าหนังสือไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วหน่วยงานระดับกรมก็จะส่ง
ช่างมาส ารวจพ้ืนที่ก่อน จึงอยากฝากว่า ข้อมูลของภาครัฐบางส่วนอาจส่งไปไม่ถึงเทศบาลต าบล  
บางหน่วยงานไม่ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ โดยหน่วยงานต้องไปแสวงหาข้อมูลเอง 
เช่น โครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ า หน่วยงานจะต้องกรอกขอ้มูลลงในระบบ Thai Water Plan 
ซึ่งจะต้องมีการส ารวจข้อมูลก่อนด าเนินการ จึงอยากประชาสัมพันธ์ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต่าง ๆ ในการติดตามโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ตัวแทนกรณีเทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ จ านวน ๓ แห่ง ที่ไม่ได้ของบประมาณ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วย ๑) เทศบาลต าบลแม่หล่าย อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 
เนื่องจากในปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานหลายโครงการ 
ประกอบกับพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลมีขนาดจ ากัด จึงยังไม่พร้อมที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีนี้ 
๒) เทศบาลต าบลบ้านปิน อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ เนื่องจากเป็นเทศบาลต าบลขนาดเล็ก ซึ่งปีนี้ได้รับเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับมีพื้นที่จ ากัดจึงยังไม่มีโครงการ
ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และ ๓) เทศบาลต าบลแม่ปาน อ าเภอลอง 
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จังหวัดแพร่ เนื่องจากเป็นเทศบาลต าบลขนาดเล็กและเป็นพ้ืนที่ป่า ประสบปัญหาเกี่ยวกับบุคลากร 
ในพ้ืนที่ และช่างที่จะมาด าเนินโครงการมีจ านวนไม่เพียงพอ จึงไม่ขอรับงบประมาณสนับสนุนในปีนี้ 
อย่างไรก็ตาม เทศบาลต าบลทั้ง ๓ แห่งแจ้งว่าจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีถัดไป  

- กรณีเทศบาลต าบลในพ้ืนทีจ่ังหวดัแพร่ จ านวน ๓ แห่ง ที่ไม่ได้ของบประมาณในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น ไม่สามารถน าเงินงบประมาณในสัดส่วนของเทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ทั้ง  
๓ แห่งไปให้หน่วยงานอื่นได้ เนื่องจากเป็นค าของบประมาณของหน่วยงานโดยตรง  

- ตัวแทนเทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ชี้แจงว่า เนื่องจากเป็นปีแรกที่เทศบาลต าบล 
ได้จัดท าค าของบประมาณโดยตรงจากส านักงบประมาณ อาจมีปัญหาที่เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลมีความ
เข้าใจคลาดเคลื่อน และการบันทึกข้อมูลในระบบอาจยังไม่ครบถ้วน ในอดีตหากเกิดปัญหาดังกล่าว  
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นพ่ีเลี้ยงในการด าเนินการ ซึ่งการบันทึกข้อมูลเองจะต้องมี
การวางแผนและมีความชัดเจนในการบันทึกข้อมูล และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อมูลทางเศรษฐกิจ
ย้อนหลังที่อาจมีความคลาดเคลื่อน  

- ตัวแทนเทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ชี้แจงว่ากรณีเรื่องระบบ e - LAAS ขัดข้องว่า 
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยด าเนินการแก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ ซึ่งปัจจุบันต้องกลับไป
กรอกข้อมูลด้วยเอกสารท าให้เกิดการท างานซ้ าซ้อน และมีข้อจ ากัดด้านบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
 - ตัวแทนเทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดน่าน ชี้แจงว่ากรณีเรื่องระบบ e - LAAS ขัดข้อง 
ว่าเทศบาลต าบลต้องบันทึกข้อมูลในระบบย้อนหลัง ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถใช้งานไม่ได้ 
 - ตัวแทนเทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดน่าน ชี้แจงว่า ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินการ อยากให้ก าหนดวนั เวลาที่จะต้องชี้แจงให้ชัดเจน เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในการน าเสนอ
ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการ 

- ตัวแทนเทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดน่าน ชี้แจงว่า เมื่อได้รับการอนุมัติงบประมาณจาก 
ส านักงบประมาณแล้ว หน่วยงานประสบปัญหาด้านต าแหน่งบุคลากรและภารกิจถ่ายโอนไม่สอดคล้อง 
เนื่องจากมีการปรับลดงบประมาณ ท าให้การด าเนินการในอนาคตกระทบกับงบประมาณเดิม  
และอีกส่วนหนึ่งส าหรับเทศบาลต าบลแต่ละแห่งที่ไม่ได้ของบประมาณ ซึ่งจะต้องน ามาใช้กับ
งบประมาณประจ าปี ซึ่งจะกระทบกับงบประมาณที่จะน าไปสู่การพัฒนาพื้นที่และประชาชนต่อไป 

- ตัวแทนเทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ชี้แจงว่า กรณีโครงการที่อยู่ในภารกิจของ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง โครงการป้องกันตลิ่งริมน้ าลาว หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๙ ต าบลทองธาร 
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตอบ เป็นโครงการที่อยู่ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทองธาร 
ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลต าบล จึงไม่ทราบรายละเอียด 

- ตัวแทนเทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวัดน่าน ชี้แจงว่า โครงการที่อยู่ในภารกิจของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ าน่าน โรงเรียนบ้านด่าน ต าบลขุนน่าน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดน่าน เป็นโครงการที่อยู่ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขุนน่าน ไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ 
ของเทศบาลต าบล จึงไม่ทราบรายละเอียด 

- ตัวแทนเทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย มีประเด็นแลกเปลี่ยนเป็นข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบาย ๓ ประเด็น น าเรียนคณะกรรมาธิการเสนอไปยังส านักงบประมาณเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปหรือการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่มีเรื่องงาน คน เงิน ทรัพย์สิน 
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รายได้ เสนอว่าน่าจะมีการจัดเวทีวิชาการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพ่ือน าเสนอปัญหา 
ของท้องถิ่นว่ามีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร และจะแก้ไขปัญหาอย่างไร 

๒) การยกระดับประสิทธิภาพการกระจายงบประมาณเพ่ือสร้างความเป็นธรรมมากขึ้น 
เนื่องจากปัญหาปัจจุบันบางเทศบาลที่ได้งบประมาณน้อย แล้วยังต้องท าภารกิจเพิ่มเติมที่มีการถ่ายโอน
มาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีวิธีการกระจายงบประมาณอย่างไรที่สร้างความเป็นธรรม  
และลดความเหลื่อมล้ าระหว่างเทศบาลขนาดใหญ่และเทศบาลขนาดเล็ก 

๓) ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเทศบาลต าบลขนาดเล็ก ที่รับถ่ายโอนโรงเรียนมาอยู่ภายใต้สังกัด 
อปท. พบว่าเทศบาลต าบลขนาดเล็กต้องแบกรับภาระความรับผิดชอบค่อนข้างสูง ขอเสนอว่างาน  
ของโรงเรียนใน อปท. ซึ่งบางหน่วยงานสามารถบริหารงานได้ดี จึงขอให้มีช่องงบประมาณพิเศษ 
เพื่อมาดูแลการศึกษาภายใต้ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- การบริหารงบประมาณและบคุลากรของเทศบาลต าบล กรณีมีการย้ายของบุคลากร หรือกรณี

บุคลากรเกษียณอายุราชการ ท าไมไม่มีการรักษาต าแหน่งและงบประมาณในต าแหน่งนั้นไว้ เช่น กรณี
ครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อมีการย้ายหรือเกษียณอายุราชการ ท่ีท าให้อัตราก าลัง 
และงบประมาณหายไปด้วย หากจะรับบุคลากรใหม่ก็จะต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณส่วนอื่น 
มาด าเนินการแทน ซึ่งไม่เป็นธรรมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงอยากเสนอให้มีการรักษาต าแหน่ง
และงบประมาณไว้ เพ่ือรองรับบุคลากรที่จะมาปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นที่มอบให้คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา 
- สอบถามเทศบาลต าบลใน พ้ืนที่จังหวัดพะเยา เกี่ยวกับโครงการที่อยู่ ในภารกิจของ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ าแม่อิง ต าบลเวียงลอ อ าเภอจุน จังหวัด
พะเยา งบประมาณผูกพัน ๔ ปี อยากทราบว่า เทศบาลต าบลทราบหรือไม่ว่ามีโครงการดังกล่าว  
 - สอบถามเทศบาลต าบลใน พ้ืนที่ จั งหวัดน่ าน เกี่ ยวกับโครงการที่ อยู่ ในภารกิจของ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ าน่าน โรงเรียนบ้านด่าน ต าบลขุนน่าน 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน งบประมาณผูกพัน ๔ ปี จ านวน ๔๔ ล้านบาท สอบถามว่า  
เทศบาลต าบลทราบหรือไม่ว่ามีโครงการดังกล่าว  
 - สอบถามเทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย เกี่ยวกับโครงการที่อยู่ในภารกิจของ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง โครงการป้องกันตลิ่งริมน้ าลาว หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๙ ต าบลทองธาร 
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย งบประมาณผูกพัน ๔ ปี งบประมาณ ๔๐ ล้านบาท สอบถามว่า  
เทศบาลต าบลทราบหรือไม่ว่ามีโครงการดังกล่าว  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล กรรมาธิการ ขอเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของเทศบาลต าบลต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินการขอรับ

งบประมาณโดยตรงจากส านักงบประมาณในปีนี้  ซึ่งเป็นปีแรก เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค 
ในการด าเนินการดังกล่าว  

๒. ข้อมูลความคิดเห็นเพิ่มเติมของเทศบาลต าบลต่าง ๆ ที่ได้แสดงความคิดเห็นมาในช่องแชท
ของระบบ Zoom 
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เทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง ๑   ๓,๘๔๒,๑๒๓,๐๐๐ บาท 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดตาก    ๑๗   หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก      ๒๔   หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบรูณ์     ๒๒   หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย      ๑๘   หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์      ๒๕   หน่วย  
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของเทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง ๑ ในประเด็นต่าง ๆ  
ดังน้ี 

ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ในการด าเนินการภารกิจดับไฟป่าซึ่งเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงในพ้ืนที่ติดเขตป่าสงวน  

จึงขอแสดงความคิดเห็นว่าเทศบาลต าบลควรด าเนินภารกิจดังกล่าวโดยร่วมกับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

- ขอทราบสิ่งที่เป็นจุดเด่นส าคัญในพ้ืนที่ที่อยากพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนให้มากขึ้น ในเขตพ้ืนที่
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  คือ เทศบาลต าบลท่าพลและเทศบาลต าบลนางั่ว  
มีแนวทางพัฒนาอย่างไร และจะเกิดประโยชน์อย่างไร 

- ขอทราบปัญหาและอุปสรรคในการน าเสนองบประมาณโดยตรงของเทศบาลต าบลมายังส านัก
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นครั้งแรก 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ผู้แทนจากเทศบาลต าบลท่าพล ชี้แจงว่าสิ่งที่อยากพัฒนาในพ้ืนที่มีสองโครงการ  คือ ศูนย์ 

ออกก าลังกาย โรงเรียนบ้านป่าม่วง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีการขอใช้พ้ืนที่จ านวน ๙ ไร่ และงานส่งเสริม
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 

- ผู้แทนจากเทศบาลต าบลนางั่ว ชี้แจงว่าสิ่งที่อยากพัฒนาในพ้ืนที่คือจุดเชื่อมต่อระหว่าง  
อ าเภอเมือง และอ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

- ในประเด็นเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการน าเสนองบประมาณโดยตรงของเทศบาลต าบล 
ชี้แจงว่าประสบกับปัญหาความล่าช้าและความสับสนขาดความเข้าใจในการขอรับงบประมาณ  
ท าให้การขอรับงบประมาณเป็นไปโดยไม่ถูกต้องทั้งในงบประมาณด้านสาธารณูปโภคและด้านอื่น  ๆ  
เกิดความไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ทั้งนี้ ในส่วนขั้นตอนการขอรับงบประมาณไม่ได้มีความยุ่งยากมากเกินไป 
ขอรับไปเรียนรู้แก้ไขให้ทันกับภาวะที่เปลี่ยนแปลงต่อไป 

 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนลา่ง ๒  ๒,๕๒๑,๖๙๔,๙๐๐ บาท 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร     ๒๒   หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค ์     ๑๘  หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดพิจติร      ๒๕  หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานี      ๑๓  หน่วย 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท 
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สรุปประเด็นการพิจารณาของเทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง ๒ ในประเด็นต่าง ๆ  
ดังน้ี 

ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- การเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมจีุดเด่นหรือสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่

แตกต่างกัน ดังนั้น หากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ นอกจากการขอรับจัดสรรงบประมาณ
โดยตรงจากส านักงบประมาณ ท้องถิ่นแต่ละพ้ืนที่จะได้รับงบประมาณของจังหวัดผ่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดได้  

- เทศบาลต าบลซึ่งขอรับจัดสรรงบประมาณโดยตรงเป็นปีแรก มีปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินการอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- นายสิทธิศักดิ์ ศรีสง่า นายกเทศมนตรีต าบลโพทะเล จังหวัดพิจิตร ได้ชี้แจงประเด็นปัญหา 

ของพ้ืนที่ว่าพ้ืนที่จังหวัดพิจิตรเป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ าซึ่งมีปัญหาน้ าท่วมขัง และต้องการให้มีการสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

- นายเรวัต  เกิดแสง นายกเทศมนตรีต าบลอุดมธญัญา จังหวัดนครสวรรค ์ชี้แจงประเด็นปัญหา
คือ  ๑. เงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่มีผู้ครองต าแหน่ง จะถูกตัดงบประมาณในส่วน
ดังกล่าวทั้งหมด โดยหากมีการโอนย้ายหรือเพ่ิมกรอบอัตราก าลัง จะส่งผลกระทบเป็นการเบียดบัง
งบประมาณของเทศบาลในการพัฒนา  

๒. ประเด็นเบี้ยยังชีพ ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่ครบตามจ านวน ในหมวดเบี้ยยังชีพ
คนชราและคนพิการ ซึ่งหากมิได้มีการขอรับจัดสรรงบประมาณโดยตรง กรมบัญชีกลางจะด าเนินการ
ชดเชยงบประมาณในส่วนดังกล่าวให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  

๓. ประเด็นการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจซึ่งมีการจัดสรรตามความจ าเป็น เสนอให้มีการ
จัดสรรอย่างเป็นธรรม โดยการพิจารณาจากขนาดพ้ืนที่หรือจ านวนประชากร เพื่อช่วยให้เทศบาลต าบล
ที่มีรายได้น้อยได้พัฒนาเท่าทันกับเทศบาลที่มีพื้นที่น้อยแต่ได้รับงบประมาณจ านวนมาก 

- นายแสน ผิวลออ นายกเทศมนตรีต าบลวังยาง จังหวัดก าแพงเพชร ได้ชี้แจงประเด็นปัญหา
และอุปสรรค คือ ความเข้าใจในขั้นตอนการขอรับจัดสรรงบประมาณโดยตรง 

- นายสมเกียรติ แสงอุทัย นายกเทศมนตรีต าบลพลวงสองนาง จังหวัดอุทัยธานี ชี้แจงประเด็น
ปัญหาแหล่งน้ าในพ้ืนที่ เนื่องจากจังหวัดอุทัยธานีอยู่นอกเขตพ้ืนที่ชลประทาน โดยเห็นว่าการท า
ธนาคารน้ าใต้ดิน จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน 

 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑  ๕,๙๙๗,๘๐๑,๖๐๐ บาท 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ    ๑๗   หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดเลย     ๒๗   หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย      ๑๗   หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวล าภ ู   ๒๓   หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดอดุรธาน ี    ๖๗  หน่วย 
ไม่มีรายการปรับลด       -  บาท 
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สรุปประเด็นการพิจารณาของเทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑  
ในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 

ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบว่าเทศบาลต าบลทั้งหมดที่อยู่ ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑  

ที่มีการขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๘ เป็นปีแรกจากส านักงบประมาณ หน่วยงาน 
ควรมีการจัดท าแผนบูรณาการร่วมกันของท้องถิ่น เช่น เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวล าภู 
มีล าน้ าที่ส าคัญ คือ ล าน้ าพะเนียง เป็นล าน้ าที่ไหลมาจากจังหวัดเลยผ่านจังหวัดหนองบัวล าภู 
และไปลงที่จังหวัดขอนแก่น คือ เขื่อนอุบลรัตน์ เทศบาลทุกเทศบาลควรจัดแผนบูรณาการร่วมกัน
เกี่ยวกับการจัดท าฝายต่าง ๆ หรือประตูระบายน้ า ซึ่งการจัดท าแผนบูรณาการร่วมกันจะมีประโยชน์ 
ในการขอรับจัดสรรงบประมาณและจะท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง แต่หากต่างเทศบาล 
ต่างของบประมาณในการจัดท าจะส่งผลกระทบกับต าบลที่อยู่ต้นน้ า  

- กรณีการรับถ่ายโอนภารกิจของเทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวัดหนองบัวล าภูจากกรมทางหลวง
และกรมทางหลวงชนบท ปรากฏว่าเทศบาลต าบลในพ้ืนที่ดังกล่าวไม่มีงบประมาณที่เพียงพอในการ 
ซ่อมบ ารุง ขอทราบว่าการรับถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ มีปัญหาหรืออุปสรรคมากน้อยเพียงใด  

- ขอทราบแผนการบริหารจัดการน้ าประปาของเทศบาลต าบลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑ มีการจัดเก็บค่าใช้น้ ากับประชาชนและมีงบประมาณในการบริหารจัดการเพียงพอหรือไม่ 
หากมีงบประมาณที่ไม่เพียงพอหน่วยงานมีแผนที่จะให้ส่วนกลางสนับสนุนอย่างไร  

- กรณีการบริหารจัดการงบประมาณของเทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑ หากมีไม่เพียงพอเทศบาลต าบลทุกเทศบาลควรพิจารณาเสนอโครงการเพ่ือของบประมาณ 
CEO หรือเรียกว่างบยุทธศาสตร์จังหวัดผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือน าไปบริหารจัดการในพ้ืนที่ 

- กรณีที่เทศบาลต าบลบ้านคอ้ จังหวัดหนองบัวล าภู ที่มีการบูรณาการในเรื่องของการท่องเที่ยว 
ขอทราบว่าการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไปสร้างแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบล หน่วยงานมีการ
บริหารจัดสรรงบประมาณเพื่อมารองรับแหล่งท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ของตนอย่างไร 

- ขอทราบว่าเทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีมีการจัดท าแผนบูรณาการร่วมกันเพื่อรับมือ
และแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่อย่างไร  

- กรณีการจัดสรรงบประมาณของเทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ 
เกี่ยวกับการรับผิดชอบภารกิจถ่ายโอน ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ตาม กฎหมายจัดตั้ งองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นภารกิจที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา แต่รายได้ทางภาษี 
ของแต่ละเทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ไม่มีการขยับ ซึ่งอาจมีรายได้ 
ทางภาษีเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของรายได้ตามสภาวะเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น แต่รายได้การจัดเก็บภาษีจากการ
ประกอบกิจการของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่ตั้งในพ้ืนที่ต่างจังหวัดที่จดทะเบียนที่กรุงเทพฯ  
กลับไม่เป็นรายได้ของท้องถิ่น  

- กรณีเงินสะสมขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีไม่เพียงพอหรือไม่สามารถน าออกมาใช้ 
ในการบริหารจัดการในพื้นที่ของตนเองได้อย่างเต็มที่ ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยเปิดโอกาสให้ท้องถิ่น
สามารถใช้เงินสะสมได้อย่างคล่องตัว 
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- กรณีเทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ทั้งหมดได้มีการจัดท าค าขอ
งบประมาณในปีแรกต่อส านักงบประมาณ ขอทราบว่าการจัดท าค าของบประมาณในปี ๒๕๖๘ มีปัญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างไร เพ่ือให้กระบวนการจัดท าค าของบประมาณเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
ในปีถัด ๆ ไป รวมถึงการจัดท าแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- เทศบาลต าบลโนนสัง ขอชี้แจงประเด็นถนนทางหลวง หมายเลข ๒๑๔๖ ที่เข้าตัวอ าเภอ

โนนสังระยะทาง ๒.๖๓ กิโลเมตร ได้รับการถ่ายโอนเมื่อปี ๒๕๕๖ เนื่องจากถนนเส้นนี้เกิดน้ าท่วม 
และมีรถบรรทุกหนักเกิดมาตรฐานท าให้ถนนเสียหาย ท าให้ต้องมีการซ่อมแซมถนนเส้นนี้ แต่เกินกว่า
ศักยภาพในการดูแลและซ่อมแซม ทางเทศบาลต าบลจึงได้ท าหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือขอ
งบประมาณมาซ่อมแซมมาเป็นระยะเวลา ๑๐ ปี ยังไม่ได้รับการสนับสนุน ต่อมาในปี ๒๕๖๗  
มีคณะรัฐมนตรีสัญจรและทางหลวงตกลงว่าจะมาด าเนินการซ่อมแซม แต่มีการโยกงบประมาณ  
ไปด าเนินการถนนในส่วนทีท่างหลวงรับผิดชอบ ท าให้เทศบาลได้รบัผลกระทบจากการไม่ได้งบประมาณ
มาซ่อมแซมถนนเส้นนี้  ซึ่ งเทศบาลเคยมีการโอนถนนเส้นนี้ คืนแต่กรมทางหลวงไม่ รับคืน  
ดังนั้น หากได้รับงบประมาณมาซ่อมแซมให้ได้รับมาตรฐานเทศบาลมีแผนที่จะโอนถนนเส้นนี้ 
คืนกับกรมทางหลวง 

- เทศบาลต าบลบ้านค้อ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู ขอชี้แจงประเด็นโครงการพัฒนา
เชื่อโยงแหล่งท่องเที่ยว เทศบาลต าบลบ้านคอมีแผนบูรณาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว โดยเฉพาะ  
แลนมาร์คแห่งใหม่ Sky walk ภูแอ่น ช่องเขาขาด ต าบลบ้านค้อ อ าเภอโนนสัง ที่มีการเชื่อมโยง 
แหล่งท่องเที่ยวไปยังองค์การบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ  
ส่วนความพร้อมของพ้ืนที่อุทยานภูเก้า ภูพานค า ร่วมกับเทศบาลต าบลบ้านค้อในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้เกิดความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยวที่ เข้ามาในพ้ืนที่  
สิ่งต่าง ๆ จะท าให้เศรษฐกิจในพ้ืนที่มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น  รวมการสร้างความปลอดภัยให้กับ
นักท่องเที่ยว ทางเทศบาลได้ของบประมาณในการติดตั้งกล้องวงจรปิด การปรับปรุงตลาดเพ่ือรองรับ
พืชผลทางเกษตร การสร้างที่พักเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม การจัดท าโครงการพัฒนาพื้นที่
จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพ้ืนที่  

- เทศบาลต าบลเชียงคาน จังหวัดเลย ขอชี้แจงว่าการรับถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทางเทศบาลได้รับถ่ายโอนภารกิจจากกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง  
เป็นภารกิจที่ต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก เช่น การสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมฝั่งแม่น้ าโขง  
ในเขตเทศบาลประมาณ ๓ ,๗๐๐ เมตร ปัจจุบันเขื่อนป้องกันตลิ่งเกิดการช ารุดท าให้ท้องถิ่น 
มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการซ่อมบ ารุงและบุคลากรที่จะไปเขียนแบบประมาณการยังไม่มี  
ส่วนการรับถ่ายโอนเส้นทางหลวงที่เชื่อมทะเลหมอกที่ภูทอกและแก่งคุดคู้ ท าให้ต้องมีเจ้าหน้าที่เฉพาะ
ในการเขียนแบบประมาณการประกอบกับงบประมาณที่มีจ ากัด ท าให้เทศบาลไม่งบประมาณในการ
ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม สร้างสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวไม่เพียงพอ  
ดังนั้น หากเทศบาลได้รับงบยุทธศาสตร์จังหวัดมาพัฒนาพ้ืนที่จะเป็นการอ านวยความสะดวก 
ให้กับท้องถิ่น 
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- เทศบาลต าบลศรีพนา ขอชี้แจงว่าผลกระทบจากการขอรับการจัดสรรงบประมาณโอนตรง 
เป็นเรื่อง การจัดเบี้ยเลี้ยงชีพ ซึ่งส านักงบประมาณได้พิจารณาค าของบประมาณโดยตัดข้อมูลตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ส่งผลกระทบต่องบประมาณของเทศบาลในภาพรวม แต่จ านวนผู้ที่ต้องรับเบี้ย
ผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น ส่วนงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ถ้ามีเงินเหลือจ่ายต้องส่งคืน
ให้กับจังหวัด ดังนั้น การที่เทศบาลของบประมาณตรงจากส านักงบประมาณควรพิจารณาให้เทศบาล
สามารถจัดซื้อจัดจ้างเงินที่เหลือจ่ายได้หรือไม่ เพราะเมื่อมีเงินเหลือจ่ายที่ต้องส่งคืนคลัง แล้วให้  
ส านักงบประมาณจัดสรรมาใหม่เทศบาลและท้องถิ่นบางแห่งอาจไม่ได้รับงบประมาณในส่วนนี้กลับคืนมา  

- เทศบาลต าบลศรีพนา ขอชี้แจงว่าน้ าประปาเทศบาลบริหารจัดการเอง ปัจจุบันมีปัญหา  
เป็นอย่างมากเกี่ยวกับงบประมาณท่ีเทศบาลต้องน างบประมาณไปอุดหนุนกิจการน้ าประปา  
ถ้ามีการถ่ายโอนไปให้เป็นส่วนของภูมิภาคอาจเป็นภาระของประชาชน เนื่องจาก ค่าน้ าประปา 
ที่เทศบาลบริหารเองจะมีราคาถูกกว่าส่วนภูมิภาค ดังนั้น ส านักงบประมาณควรพิจารณาว่าเทศบาลใด 
ที่บริหารกิจการของตนเองควรพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้ 

- กรณีการบูรณาการร่วมกัน เนื่องจากเทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬติดชายแดน 
ซึ่งมีปัญหายาเสพติดเข้ามาเป็นจ านวนมาก โดยเทศบาลไม่มีงบประมาณในการดูแลความปลอดภัย 
แก่พ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ ท าให้เทศบาลไม่มีงบประมาณในการติดตั้งกล้อง CCTV หรือจัดตั้งศูนย์ 
เพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติด จึงอยากให้ส านักงบประมาณเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ ดังนั้น เทศบาลต าบล
ในพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬติดชายแดนทั้งหมดควรบูรณาการร่วมกันเพ่ือจะได้น างบประมาณมาบริหาร
จัดการปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้น 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีที่เทศบาลต าบลเป็นหน่วยงานที่สามารถจัดท าค าของบประมาณต่อส านักงบประมาณ  

ได้โดยตรง หน่วยงานควรมีการจัดท าแผนบูรณาการร่วมกัน เพื่อจัดท าโครงการขนาดใหญ่เพื่อพัฒนา
พ้ืนที่ที่มีความต่อเนื่องในการจัดท าโครงการ หรือเป็นโครงการที่จะสามารถบูรณาการร่วมกันได้  
จึงไม่ควรจัดท าค าของบประมาณในรูปแบบต่างคนต่างท า 

- ปัจจุบันปัญหาน้ าท่วมได้เข้ามาในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
ควรมีการจัดท าแผนบูรณาการร่วมกันเพื่อรับมือและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้น 

- กรณีการประกอบกิจการของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หรือร้านสะดวกซื้อ รายได้ที่เกิดจาก
จัดเก็บภาษีจากการประกอบกิจการในพ้ืนที่ท้องถิ่นทุกประเภทควรกลับมาเป็นรายได้ของท้องถิ่น  

- กรณีการจัดสรรงบอุดหนุนให้กับท้องถิ่น ส านักงบประมาณควรพิจารณาเงินสะสมของท้องถิ่น
ที่มีเพื่อน ามาประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบอุดหนุนให้แต่ละท้องถิ่น 
 
 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๔๗ นาฬิกา 
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